
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2568 
บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ประชุม ณ หอ้ง Hall 4 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1  
ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วนัพฤหสับดีท่ี 20 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. 

นายวิชาญ จติรภ์กัดี ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 20 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
176,194 หุน้ และท่ีมอบฉนัทะมาจ านวน 31 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้351,797,697 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ที่มาดว้ย
ตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้จ านวน 51 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิน้ 351,973,891 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 98.2470 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุม 
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทั้งนี ้หลังจากประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ไดมี้ผู้ ถือหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 4 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 10,542 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาจ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้3 หุ้น  
รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้จ านวน 56 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 
351,984,436 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.2500 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารของบริษัท และผูส้อบบญัชี
ของบริษัทท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามและ
ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระดว้ย ดงันี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน  
1. นายวิชาญ  จิตรภ์กัดี ประธานกรรมการ 
2.  นายวิชาญ เจรญิกิจสพุฒัน ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกราช นิโรจน ์ กรรมการ 
4.  นางสาวธนชัชา วอ่งอมรนิธิ กรรมการ 
5.  นายจตรุงค ์ ญาตฝิงู กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงงานปราจีนบรุี 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมจ านวน 1 คน  
1.  นางสาวเมธินนัท ์ โลกิตสถาพร ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2567 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน 

1.  นางสาวพรทิพย ์ รมิดสุิต  ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 
2.  นางสาวกชกรณ ์ เดชตระกลูวงศ ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
3.  นางสาวบวัทพิย ์    ทบัทวี  สกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาวพรนภา สทุธิวงษ ์  
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จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเรือ่งวิธีการประชมุใหท่ี้ประชมุทราบ 

เลขานกุารฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกับรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
และการแจง้ผลการนบัคะแนนในการประชมุ ผ่านวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชมุ ดงันี ้

1) ขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดใหก้ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุน้ท่ีถืออยูแ่ละหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เทา่กบัหนึ่งเสียง 

2) ในการออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย 

3) ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสียง โดยไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ จะสอบถามท่ีประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนใน  
บตัรยืนยนัการลงคะแนน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนนเสียงดว้ยระบบบารโ์คด้ 
พรอ้มทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักลา่ว สว่นผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่ตอ้งยกมือ โดยขอใหท้ า
เครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอใหท้่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบ  
พรอ้มกนัทัง้หมดเม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ใหต้ามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการ
ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

5) ในการนับคะแนน บริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย โดยในการ
พิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

6) จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจาก
อาจมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางทา่นออกจากหอ้งประชมุหรอืเขา้มาเพิ่มเติม 

7) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สดุ ขอใหส้่งคืน
บัตรยืนยันการลงคะแนนทัง้หมดกับเจา้หนา้ท่ีท่ีบริเวณประตูทางออก เพ่ือหักออกจากฐานคะแนน
เสียงในท่ีประชมุดว้ย 

8) ส าหรบัรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ
ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

9) ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ีมีข้อซักถามในท่ีประชุมขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งให้
เจา้หนา้ท่ี โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีตอ้งลงคะแนนเสียง
เท่านัน้ ส  าหรบัค าถามหรือขอ้แนะน าอ่ืนใด บรษัิทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบท่ีส่งมาล่วงหนา้
และท่ีสอบถามในหอ้งประชมุโดยรวมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่
ผ่าน website ของบรษัิทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 

เม่ือท่ีประชมุรบัทราบวิธีการประชมุตามท่ีเสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ จึงไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบ
วาระดงันี ้
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วาระที ่1 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2567 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานกิจการประจ าปี 2567 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิท
และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2567 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  

กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2567 ใหท่ี้ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้

ปี 2567 ความตอ้งการบรรจภุณัฑใ์นภมูิภาคอาเซียนปรบัตวัดีขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่สินคา้อปุโภคและ
บรโิภคภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ พรอ้มทัง้มีการฟ้ืนตวัของภาคการบรกิารและการท่องเท่ียว และความพยายามใน
การกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภคในแตล่ะประเทศ นอกจากนี ้ภาคการ
ส่งออกในภูมิภาคมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการคา้ท่ีขยายตวัในระดบัโลกและภาวะเงินเฟ้อท่ี
ลดลง อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีปัจจยัในเรื่องการแข็งค่าของเงินบาทและสกุลเงินอ่ืน ๆ ในอาเซียนในช่วงครึง่ปีหลงั 
สง่ผลใหมี้การชะลอตวัของการสง่ออก ในขณะท่ีอตุสาหกรรมกระดาษบรรจภุณัฑย์งัคงเผชิญกบัปัจจยัทา้ทายจาก
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของจีนท่ีชา้กว่าคาดการณ์ ส่งผลใหป้รมิาณการส่งออกและราคาของกระดาษบรรจภุณัฑ์
ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

บริษัทมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจเพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่ งยืนตามกรอบแนวคิดด้าน
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ดว้ยการพฒันานวตักรรมและโซลชูนัท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลกูคา้และความยั่งยืนตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียนอยา่งตอ่เน่ือง 

ในดา้นการผลิต บริษัทไดน้ าระบบจัดการขอ้มูลผสมผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence: AI) และ Machine Learning (ML) มาปรบัใชใ้นการบริหารงานของบริษัท โดยน า Data Analytics 
และระบบอตัโนมตัิ (Automation) มาใชว้ิเคราะห ์คาดการณต์น้ทุนการผลิต ควบคมุกระบวนการผลิต คณุภาพ
กระดาษ และตรวจสอบขอ้มูลผลิตภัณฑแ์บบเรียลไทม์ เพ่ือลดตน้ทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ 
สง่มอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และแม่นย า 

นอกจากนี ้ยงัไดน้ าเย่ือกระดาษท่ีเป็น ECO Fiber ซึ่งเป็นเย่ือกระดาษคณุภาพสงูท่ีไดจ้ากกระดาษท่ี
ผ่านการใชง้านแลว้ มาปรบัใชท้ดแทนเศษกระดาษพิมพเ์ขียนรไีซเคลิ ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีมีปรมิาณลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 
การน า Primary Fiber Sludge ท่ีผ่านระบบบ าบดัน า้จากกระบวนการผลิตน ากลบัมาใชร้่วมกับวตัถดุิบกระดาษ 
รีไซเคิลในการผลิตกระดาษ ปรบัปรุงกระบวนการผลิตเย่ือและกระดาษเพ่ือลดการใชพ้ลงังานไอน า้และไฟฟ้าลง
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงเพิ่มสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) และเพิ่ม
สดัสว่นการใชพ้ลงังานชีวมวล เพ่ือลดการใชพ้ลงังานจากถ่านหิน 

ท่ามกลางความทา้ทาย บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ท าใหใ้นปี 2567  
มีรายไดจ้ากการขายรวม 6,194 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12 จากปีก่อน มีก าไรส าหรบัปี 409 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 3 จากปีก่อน คณะกรรมการบรษัิทจึงมีมติเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 พิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2567 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 394 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96 
ของก าไรส าหรบัปี 

กรรมการผูจ้ดัการไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจ และสนบัสนนุ
การด าเนินงานของบรษัิทดว้ยดีเสมอมา 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอ
ใหท่ี้ประชมุรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2567 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2567 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2567 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
บริษัทไดจ้ัดท างบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดใหมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี  
รบัอนุญาตแลว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2567 ตัง้แต่หนา้ 27 ถึง 75 ซึ่งบริษัทไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พรอ้มกบั
หนงัสือนดัประชมุ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

สินทรพัยร์วม 5,966.17 ลา้นบาท 
 หนีส้ินรวม 773.97 ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการขาย 6,194.23 ลา้นบาท 
 ก าไรส าหรบัปี 409.23 ลา้นบาท 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.14 บาท/หุน้ 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการ และผูอ้  านวยการสายงาน
บญัชีและการเงิน ไดร้ว่มกนัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายในสว่นของคา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายและโฆษณา และคา่ใชจ้่าย
ในการขนส่งลดลงจากปี 2566 อย่างมาก มีสาเหตุมาจากอะไร และในปีต่อ ๆ ไป ค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ (หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 16 ในรายงาน
ประจ าปีหนา้ 67) 

ตอบ ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายลดลงจากปี 2566 เป็นผลมาจากการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการขาย
เป็นแบบ Ex Works (การขายหน้าโรงงาน) ทั้งหมด ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทไม่ตอ้งรบัภาระ
ค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่ง นอกจากนี ้คาดการณว์่าค่าใชจ้่ายในการขนส่งในปีต่อ ๆ ไป  
จะคงตวัอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

(2) การท่ีบริษัทปรับรูปแบบการขายเป็นแบบ Ex Works (การขายหน้าโรงงาน) ซึ่งลูกค้าต้อง
รบัผิดชอบการขนสง่ทัง้หมด สง่ผลใหบ้รษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขนสง่ลดลง จะมีผลตอ่การก าหนด
ราคาสินคา้อยา่งไร (หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 16 ในรายงานประจ าปีหนา้ 67) 

ตอบ โครงสรา้งของราคาสินคา้ประกอบดว้ย 1) ค่าสินคา้ส าเร็จรูป และ 2) ค่าขนส่ง ภายใต้
รูปแบบการขายแบบ Ex Works บริษัทจะแยกค่าขนส่งออกจากค่าสินคา้ส าเร็จรูป และ
ลกูคา้รบัผิดชอบค่าขนส่งเอง ทัง้นี ้ราคาค่าขนส่งจะแปรผนัตามปัจจยัต่าง ๆ เช่น อตัรา 
คา่ขนสง่ตอ่ตนัตามราคาตลาด ประเภทของรถขนสง่ และราคาน า้มนัในช่วงเวลานัน้  

(3) ในงบกระแสเงินสด สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้อย่างมากเม่ือเทียบกับปี 2566 มีสาเหตุมาจากอะไร 
(รายงานประจ าปีหนา้ 38) 

ตอบ การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือเม่ือเทียบกบัปี 2566 เป็นผลมาจากการเพิ่มปรมิาณสินคา้
ส าเรจ็รูปประมาณ 80 ลา้นบาท เพ่ือเตรยีมส าหรบัการจ าหน่ายในเดือนมกราคม 2568 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี  สิ ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2567 ตามท่ี
คณะกรรมการบรษัิทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 351,984,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  

รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,984,421 เสียง  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุน้ละ 1.10 บาท 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า บรษัิทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลก าไร
ของบริษัท ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินในการลงทุน และภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 49 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองครบตาม
กฎหมายก าหนดแลว้ 

ในปี 2567 บริษัทมีก าไรส าหรบัปีจ านวน 409.23 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ 
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 394.08 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 96.30 
ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาปรากฏใน
หนงัสือนดัประชมุ หนา้ 2 และรายงานในท่ีประชมุดงันี ้

รายละเอียดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2567 ปี 2566 

1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 409.23 398.41 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 358.25 358.25 
3. เงินปันผล (บาท/หุน้) 1.10 1.00 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 394.08 358.25 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 96.30 89.92 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนไดต้ามบทบัญญัติมาตรา 
47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรแบ่งเป็นดังนี ้ 

1) เงินปันผลจ านวน 1.05 บาทต่อหุน้ เป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2567 ท่ีเสียภาษีเงินได ้
นิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธิ ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาจะถกูหกัภาษีเงินได้ 
ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนไดใ้นอตัรา 20/80 เทา่ของเงินปันผลท่ีไดร้บั 

2) เงินปันผลจ านวน 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2567 ท่ีไม่เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้  ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 และ 
ไม่สามารถขอเครดติภาษีเงินปันผลคืนได ้
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อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบับรษัิท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2568 โดยก าหนดจ่าย 
เงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 17 เมษายน 2568 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึง่ประธานฯ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 
และเลขานกุารฯ ไดร้ว่มกนัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) บริษัทมีผูถื้อหุน้รายย่อยท่ีจะไดร้บัเงินปันผลประจ าปีเหลืออยู่ก่ีราย และหากจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ก าไรสะสมของบรษัิทคงเหลืออยูท่ี่เท่าไหร่ 

ตอบ บริษัทมีผูถื้อหุน้รายย่อยท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจ านวน 389 ราย จากทัง้หมด 419 ราย 
หลงัจากด าเนินการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษัทจะเหลือก าไรสะสมจ านวน 502 ลา้นบาท  
ซึง่เป็นก าไรท่ีเสียภาษีจ านวน 6 ลา้นบาท และท่ีไม่เสียภาษีอีก 496 ลา้นบาท 

(2) เงินทนุหมนุเวียนคงเหลืออยู่มากนอ้ยเพียงใด มีโอกาสท่ีเงินปันผลประจ าปี 2568 จะเพิ่มขึน้มากหรอืไม่ 
หากเงินทนุไม่เพียงพอส าหรบัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี บรษัิทจ าเป็นตอ้งเพิ่มทนุหรอืกูเ้งินเพ่ือ
รองรบัการจ่ายเงินปันผลหรอืไม่ 

ตอบ สถานการณ์ของบริษัทในปี 2567 เป็นปีท่ีทา้ทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยทาง
เศรษฐกิจจากฝ่ังสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การลดต้นทุน การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การน า AI มาประยกุตใ์ช ้และการปรบัโมเดลธุรกิจ จะสามารถช่วยใหผ้ลการ
ด าเนินงานของบริษัทอยู่ในระดับเดิม นอกจากนี ้บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนในปี 2568 
ดงันัน้ เงินปันผลประจ าปี 2568 จงึมีแนวโนม้ท่ีจะคงท่ีในระดบัเดียวกบัปี 2567 

(3) ขอเสนอรูปแบบการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผูถื้อหุน้รายย่อยคือ 1) การจ่ายปันผลเป็นหุน้ใหม่ใน
อตัรา 1:1 (หนึ่งหุน้ใหม่ตอ่หุน้เดิม) หรอื 2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

ตอบ รบัไวพ้ิจารณา 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร
ประจ าปี 2567 โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท
เสนอขา้งตน้ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2567 จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 
โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 394.08 ลา้นบาท 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 351,984,436     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  

รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,984,436 เสียง 
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วาระที ่4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย
จ านวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุด 
กบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปแลว้นัน้ อาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 2 คน ดงันี ้

1) นางสาวธนชัชา  วอ่งอมรนิธิ 
2) นายจตรุงค ์ ญาติฝงู 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง  
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีไ้ดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้
นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ และนายจตุรงค์ ญาติฝูง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
เน่ืองดว้ยบคุคลดงักลา่วเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณค์วามเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท มีคณุธรรมและประวตัิการท างาน
ท่ีโปรง่ใส พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุลและมีผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี
ตลอดมา ตลอดจนเป็นผูท่ี้ไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับ
ทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุริตและการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทในระหว่างการ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 

ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 หนา้ 6 ถึง 7 ของหนงัสือนดัประชมุ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ตามท่ีก าหนดโดยขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 15 มีดงันี ้ 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลซึ่งไดค้ะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับ  
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอแนะ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด และไม่มี
การเสนอผูใ้ดเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งนางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ  และนายจตุรงค์ ญาติฝูง  
เป็นกรรมการของบรษัิทดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

1) นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ 

 เห็นดว้ย 351,984,436     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0  
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  

 รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,984,436 เสียง 

 



- 8 - 
 

2) นายจตุรงค ์ญาติฝูง 

เห็นดว้ย 351,984,436     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  

 รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,984,436 เสียง 

ประธานฯ ไดก้ล่าวสรุปว่าเน่ืองจากในปีนีมี้ผูไ้ดร้บัการเสนอเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 คน เท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ 
ท่ีประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ และนายจตุรงค์ ญาติฝูง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป 
อีกวาระหนึ่ง และไดก้ล่าวแสดงความยินดีต่อนางสาวธนชัชาฯ และนายจตรุงคฯ์ ท่ีไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2568 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นประจ า  
ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

ส าหรบัปี 2568 คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบรษัิทประจ าปี 2568 ดงันี ้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2568 ดงันี ้
1) นางสาวสรุยีร์ตัน ์ ทองอรุณแสง (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4409) หรอื 
2) นางสาวพรทิพย ์ รมิดสุิต      (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5565)  หรอื 
3) นายทรงชยั  วงศพ์ิรยิาภรณ ์     (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10996) 

ทัง้นีบ้รษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รายขา้งตน้ท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผูท่ี้ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษัิท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และบรษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ดว้ย 

(2) อนุมัติค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงิน 663,000 บาท เพิ่มขึน้
จากปี 2567 จ านวน 6,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นการใหบ้รกิารสอบบญัชี (Audit services) 
เทา่นัน้ ไม่มีการใหบ้รกิารอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit services) เช่นเดียวกบัปี 2567 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอ
ใหท่ี้ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเสนอ 
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีแหง่บรษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2568 ดงันี ้
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1) นางสาวสรุยีร์ตัน ์ ทองอรุณแสง (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4409) หรอื 
2) นางสาวพรทิพย ์ รมิดสุิต      (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5565)  หรอื 
3) นายทรงชยั  วงศพ์ิรยิาภรณ ์     (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10996) 

และก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงิน 663,000 บาท ตามท่ี
คณะกรรมการบรษัิทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นดว้ย 351,984,436 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,984,436 เสียง  

วาระที ่6 เร่ืองอื่น ๆ 
- ไม่มี - 

เม่ือด าเนินการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามวาระท่ีไดน้ าเสนอใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ครบทั้งหมดแลว้ ประธานฯ 
กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ ไดร้ว่มกนัตอบขอ้ซกัถามและรบัทราบขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) บริษัท United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส ์เป็นบริษัทย่อยท่ีสามารถสรา้งรายไดแ้ละ
ก าไรใหบ้รษัิทหรอืไม่ 
ตอบ บริษัท United Pulp and Paper Co., Inc. ไม่ไดเ้ป็นบริษัทย่อยของบริษัท แต่เป็นบริษัทย่อยของ

บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) (SCGP) จงึไม่ไดเ้ป็นแหลง่รายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษัิท 

(2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินคา้ ส่งผลกระทบต่อองคก์รหรือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดา้นการ
ขนสง่อยา่งไร มีความจ าเป็นตอ้งยบุหน่วยงานดงักลา่วหรอืไม่ 
ตอบ SCGP จดัตัง้หน่วยงานเพ่ือดแูลการขนสง่สินคา้ โดยบรหิารสินทรพัยข์องบรษัิทในเครอืของ SCGP 

รวมถึงของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตแ้นวคิดการรวมทรพัยากร (Pool Resource) 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุใหก้บับรษัิท และช่วยลดคา่ใชจ้่ายดา้นทรพัยากรบคุคลอีกดว้ย 

(3) บรษัิทสามารถน า AI มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งไรบา้ง 
ตอบ บริษัทน า AI มาประยกุตใ์ช ้โดยท า Machine Learning จึงมี Database ท่ีสามารถน ามาปรบั

กระบวนการผลิต และสามารถท า Quality Prediction หรือการพยากรณค์ุณภาพกระดาษท่ี
ผลิตได ้ซึง่ช่วยใหบ้รษัิทลดของเสียจากการผลิต และลดตน้ทนุโดยรวมได ้

 (4) แนวโนม้การลดการใชก้ระดาษ และการเปลี่ยนผ่านสูร่ะบบออนไลน ์สง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องบรษัิทหรอืไม่ 
ตอบ ชนิดของกระดาษถกูแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ๆ ดงันี ้

1) กระดาษพิมพ์เขียน - ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบออนไลน์ ท าให้มีการใช้
กระดาษพิมพเ์ขียนนอ้ยลง 

2) กระดาษบรรจุภณัฑ ์กระดาษสีน า้ตาล หรือลกูฟูก (ซึ่งเป็นผลิตภณัฑข์องบริษัท) - ไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยสรุปคือ การลดใชก้ระดาษและ
การปรบัขนาดบรรจุภัณฑเ์ล็กลงเพ่ือควบคุมตน้ทุน การพัฒนากระดาษใหบ้างลงและ
แข็งแรงมากขึน้ การเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลนโ์ดยเฉพาะในช่วงหลงัโควิด-19 
สง่ผลใหมี้ปรมิาณการจ าหน่ายบรรจภุณัฑเ์พิ่มขึน้ ทัง้นี ้การท า Cost optimization จะเป็น
กลยทุธส์  าคญัในการแขง่ขนั และเป็นโอกาสใหบ้รษัิทในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพตอ่ไป 

 



- 10 - 
 

(5) บรษัิทจะมีการจดัเย่ียมชมโรงงานท่ีจงัหวดักาญจนบรุหีรอืไม่ 

ตอบ รบัไปพิจารณา 

(6) บรษัิทมีแผนตดิตัง้หรอืขยาย Solar Rooftop เพิ่มเตมิหรอืไม่ 

ตอบ บรษัิทไม่มีระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แตบ่รษัิทมีการลงทนุใน Solar Farm ท่ีโรงงาน
ทา่ม่วง และมีทัง้ Solar Farm และ Floating Solar ท่ีโรงงานปราจีนบรุ ี

(7) บริษัทสามารถน าพืน้ท่ีบริเวณดา้นล่างของ Solar Farm ไปใชป้ระโยชนเ์พิ่มเติมไดห้รือไม่ เช่น การ
จดัเก็บเอกสาร 

ตอบ บรษัิทยงัไม่มีแนวคิดดงักลา่ว 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืเสนอแนะอยา่งใดอีก ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ หลงัจากการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ในครัง้นีเ้สรจ็สิน้ลง บรษัิทจะเผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน 
14 วนั และขอใหผู้ถื้อหุน้คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดท่ีบรเิวณทางออกเพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิงตอ่ไป  

จากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุและสนบัสนนุการด าเนินงานของบรษัิทดว้ยดี
เสมอมา แลว้จงึกลา่วปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 14.30 น. 

  
 
 นายวิชาญ จิตรภ์กัดี 
 ประธานท่ีประชมุ 
 
 
  

ลงช่ือ  
 

(นางสาวพรนภา สทุธิวงษ)์ 
เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 

ผูจ้ดัท ารายงาน 


